

‘บิกตู’ กุบตีะ ขีดเส้น3เดือน โละบอร์ดตาย

ธ.ก.ส. เตรียมไล่บักท้วงเงิน กยท. อีกรอบ หลังสื่อแวซักดาบ ลักไก่ขอมติที่ประชุม กนย. นำเงินขายยาง 2 โครงการร่วมพันล้าน ไปหมนเป็นค่าบริหารจัดการ ด้าน “ประยุทธ์” ไม่พอใจบอร์ดขีดเส้น 3 เดือน แก้ปัญหาราคาขายไม่เห็นผล โละทั้งยกยวง ฟาก “กยท.” โชว์แผนขายยางเก่าในสต็อก 3.1 แสนตันภายใน 10 เดือน กลุ่มเกษตรกรค้านหัวทุบราคาดี

อ่านต่อหน้า >15

ข่าวต่อ

‘บิกตู’

แหล่งข่าวจากกระทรวงการคลังเปิดเผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า ในเร็ววันนี้ ทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จะทำหนังสือทวงเงินขายยางในสต็อกรัฐบาล 2 โครงการ ได้แก่โครงการพัฒนาศึกยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคาขาย รวมวงเงินกู้ 2.1 หมื่นล้านบาท และ โครงการสร้างมูลค่ากันชนเพื่อรักษาเสถียรภาพราคาขาย (บัฟเฟอร์ฟันด์) อีกจำนวน 8.8 พันล้านบาท

ทั้งนี้เป็นผลจากการยั้งแห่งประเทศไทย (กยท.) ได้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) ที่มีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธานเมื่อวันที่ 2 กันยายนที่ผ่านมา โดยจะขอเงินรายได้จากการขายยางใน 2 โครงการข้างต้น ซึ่งประเมินแล้วร่วมพันล้านบาท เพื่อนำมาเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เรื่องนี้มองว่าไม่ถูกต้อง เพราะเงินดังกล่าวเป็นเงินกู้จาก ธ.ก.ส. ดังนั้นขายได้เท่าไร ก็ต้องส่งคืนก่อน แต่อยู่ๆ จะตัดเพื่อนำไปเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ซึ่งมองเจตนาแล้วอาจจะเข้าข่ายส่อทุจริต

“บรรยากาศในที่ประชุม กนย. ครั้งล่าสุด ก่อนข้างตั้งเครียด และพล.อ.ประยุทธ์ในฐานะประธาน กนย. และประธานในที่ประชุมไม่พอใจการดำเนินงานของบอร์ดไม่ว่าจะเป็น 1. เรื่องแผนยุทธศาสตร์ยางพาราที่ยังไม่มีความคืบหน้า 2. แผนการใช้ยางพาราในประเทศที่ยังไม่เพิ่มขึ้น 3. ให้หน่วยงานแต่ละกรมที่เกี่ยวข้องกับยางพาราต้องปรับเปลี่ยนเป็นการทำงานเชิงรุก จะต้องมีความรับผิดชอบ ระยะเวลา หากเกิดราคาขายตกต่ำ หรือมีปัจจัยเสี่ยงอะไรข้างหน้า จะต้องเตรียมมาตรการแก้ไขให้ทันท่วงที” แหล่งข่าวกล่าวและว่า

นายกรัฐมนตรีให้เวลา 3 เดือนให้ทุกหน่วยไปทำการบ้านมาใหม่ หากไม่เห็นผลอีกจะรื้อบอร์ดปรับใหม่ทั้งหมด โดยย้ำว่าไม่ต้องมารายงานเหตุการณ์ในอดีต ท่านอยากจะทำสถานการณ์ปัจจุบันการพยากรณ์ในอนาคต เพื่อที่จะแก้ปัญหา ก่อน ไม่ใช่เกิดปัญหาแล้วมาตามแก้ภายหลัง”

ต่อเรื่องนี้ นางจินตนา ชัยยวรรณาการ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ตามระเบียบไม่ว่าจะเป็นการขายข้าว มันสำปะหลังในสต็อกรัฐบาล จะต้องคืนเงินให้กับ ธ.ก.ส. ก่อนเนื่องจากเงินที่นำมาใช้บริหารจัดการเป็นเงินกู้จาก ธ.ก.ส. ขณะที่หน่วยงานที่รับผิดชอบในการระบายจะต้องขอเงินชดเชยการขาดทุนจากการขาย รวมทั้งเงินค่าบริหารจะต้องแยกออกมาต่างหากไม่เกี่ยวกับที่จะต้องคืนกับ ธ.ก.ส. การจำแนกออกมาจะต้องให้เด่นชัด อาทิ ขายในโครงการไหน ราคาเท่าไร ก่อนนั้นมาซื้อราคาเท่าไร โครงการนี้ขาดทุนเท่าไรจะทำไม่ได้ ไม่งั้นจะถูกสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เล่นงาน

ส่วนของกระทรวงมีหน้าที่เพียงกำกับดูแลห่างๆ จะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวเพราะรัฐวิสาหกิจมีบอร์ดบริหารอยู่แล้ว แต่ถ้าผิดหลักปฏิบัติก็ต้องดึงด้วยหลักการที่ถูกต้องเท่านั้น ส่วนมติการระบายยางในสต็อก 3.1 แสนตันนั้นเป็นไปตามที่ กยท. เสนอขายในราคาตลาด เป้าหมายการระบายยางทั้ง 2 โครงการให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2560

ด้านแหล่งข่าวจากกนย.เปิดเผย

ถึงแผนการระบายยาง ใน 2 โครงการจำนวน 3.18 แสนตันมีระยะเวลา 10 เดือนเริ่มตั้งแต่สิงหาคม 2559 ถึงพฤษภาคม 2560 ว่า ในเดือนสิงหาคมจะเป็นการขายยางในโครงการพัฒนาศึกยภาพ จำนวน 8.42 พันตัน และในโครงการสร้างมูลค่ากันชนอีก 1.27 หมื่นตัน, ขณะที่กันยายน ขายในโครงการพัฒนาศึกยภาพ 2.78 หมื่นตัน และโครงการสร้างมูลค่ากันชน 702.9 ตัน ส่วนตุลาคม ขายในโครงการพัฒนาศึกยภาพ 3.12 หมื่นตัน และพฤศจิกายน ในโครงการสร้างมูลค่ากันชน 3.99 หมื่นตัน และธันวาคม ในโครงการพัฒนาศึกยภาพ 3.75 หมื่นตัน

ขณะที่เดือนมกราคม 2560 แผนขายยางในโครงการสร้างมูลค่ากันชน 2.67 หมื่นตัน, เดือนกุมภาพันธ์ ในโครงการมูลค่ากันชน 3.12 หมื่นตัน, เดือนมีนาคม ในโครงการสร้างมูลค่ากันชน 3.65 หมื่นตัน, เดือนเมษายน ในโครงการพัฒนาศึกยภาพ 1.62 หมื่นตัน และในโครงการสร้างมูลค่ากันชน 1.43 หมื่นตัน และเดือนพฤษภาคม ในโครงการพัฒนาศึกยภาพ 1.44 หมื่นตัน และในโครงการสร้างมูลค่ากันชนจำนวน 2 หมื่นตันเศษ ทั้งนี้การขายยางจะเริ่มจากโกดังที่เขากอชนก่อน เพื่อลดภาระค่าใช้จ่าย

ส่วนกรอบแนวทางการระบายให้เอกชนจะมี 3 วิธี ประกอบด้วย 1. การประมูล ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามหลักเกณฑ์ของ กยท. 2. การเจรจาต่อรองกับเอกชน โดยการกำหนดหลักเกณฑ์คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้าร่วมเจรจา และ 3. ดำเนินการระบายสต็อกยางทั้ง 2 วิธี โดยจะดำเนินการกันอย่างโปร่งใส ทั้งนี้การขายยางในส่วนของ กยท. ได้เหตุผลว่าราคาขายแผ่นรมคว้นชั้น 3 ที่ตลาดกลางยางพาราเฉลี่ยก็โลกรั้มละ 50-53 บาท ในขณะที่ราคาเอพไอบี เฉลี่ยโลกรั้มละ 53-55 บาท ซึ่งใกล้เคียงกับราคาเดิมที่กำหนดให้ขายในราคาไม่ต่ำกว่าโลกรั้มละ 60 บาท (แต่ปัจจุบัน ค่าเข้าโกดังในปี 2559 ใน 2 ปีงบประมาณ ค่าเข้าโกดัง/ค่าเบี่ยประกันภัย ใน 2 โครงการนี้จะม่ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานกว่า 511 ล้านบาท

ด้านนายเหวิน แซ่จาง กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไชน่าไทยริบเบอร์ จำกัด กล่าวว่า สถานการณ์ราคายางในประเทศจีนขณะนี้ สูงกว่าในประเทศไทย ทำให้ผู้ส่งออกพอมีกำไรบ้างเล็กน้อย แต่ถ้ารัฐบาลจะระบายยางในสต็อก สถานการณ์ที่เหมาะสมน่าจะเป็นช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้า เพราะช่วงนี้ปริมาณยางของเกษตรกรเริ่มออกมาแล้วคาดว่าจะมีออกมาในช่วงเดือนตุลาคมและเดือนพฤศจิกายนจะกระทบกับราคายางในประเทศ

เช่นเดียวกับนายอุทัย สอนหลักทรัพย์ กรรมการ กนย.และประธานสภาเครือข่ายและสถาบันเกษตรกรยางพาราแห่งประเทศไทย(สยยท.) กล่าวไม่เห็นด้วย ที่จะมีขายยางในสต็อกช่วงนี้ มองว่าจะเป็นการทุบราคายางให้ตกต่ำมากกว่านี้ ซึ่งในวันที่ 16 กันยายนนี้ จะมีการรวมตัวกันของคนในวงการยางทั้งเกษตรกรและผู้ประกอบการเพื่อหารือเกี่ยวกับมติ กนย. เรื่องการขายยางในสต็อก และจะมีการจัดเสวนา “อนาคตยางพาราบนบริบทไทยแลนด์ 4.0” ที่โรงแรมเอส.ดี. อเวนิว

ขณะ 2 ผู้ค้ายางรายใหญ่ทั้งนายหลักชัย กิตติพล ประธานกรรมการบริหารบริษัท ไทยฮั้วยางพาราจำกัด (มหาชน) และ ท.พ.พงษ์ศักดิ์ เกิดวงศ์บัณฑิต กรรมการผู้จัดการบริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด ให้ความเห็นในทิศทางเดียวกัน โดยระบุว่า การระบายยางในสต็อก 3.1 แสนตัน ไม่มีผลกับราคายางในประเทศ เพราะปัจจุบันดีมานด์ความต้องการยางในตลาดโลกมีมากกว่าซัพพลาย จากผลผลิตมีน้อย ประกอบกับภาวะฝนตกในหลายพื้นที่สร้างความกังวลให้ผู้ประกอบการเร่งซื้อยาง เพราะเกรงจะขาดแคลนยางส่งมอบ

**การยางแห่งประเทศไทย จังหวัดตรัง ดำเนินการเก็บ
ข้อมูลเพื่อหาแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีส่วนยางในที่
ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ถึง 30
กันยายน 2559 7 ก.ย. 2559**



นายวิระเทพ จันทรแก้ว ผู้ช่วยผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทย จังหวัดตรัง เปิดเผยว่า ขณะนี้การยางแห่งประเทศไทยได้จัดเก็บข้อมูลเกษตรกรที่ปลูกยางพาราในพื้นที่ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ โดยเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม จนถึง 30 กันยายน 2559 สำหรับเอกสารที่เกษตรกรต้องนำมาติดต่o ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน เอกสารที่เกี่ยวข้องกับที่ดิน และที่สำคัญจะต้องมีพยานข้างเคียงที่ดินที่มีอยู่ เช่น เกษตรกรเพื่อนบ้านที่อยู่ติดกัน แต่หากหาพยานข้างเคียงไม่ได้สามารถนำกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เช่นชื่อเป็นพยานรับรองว่า ที่ดินแปลงนั้นเป็นของเกษตรกรผู้นั้นจริง และเจ้าของที่ดินจะต้องมีรูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว 3 รูป ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ไปติดต่oที่สำนักงานการยางแห่งประเทศไทยใกล้บ้าน ทั้งนี้เพื่อรับสิทธิประโยชน์ต่างๆ จากนโยบายของรัฐบาลในโอกาสต่อไป

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ยอยศพร อรรคไกรสีห์ผู้เรียบเรียง : ชลิตา กลิ่นเขยแหล่งที่มา : สวท.ตรัง

กยท.จ.สุราษฎร์ฯ ร่วมกับ **ชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยาง จ.สุราษฎร์** เปิดตลาดซื้อขายยางแผ่นรมควันอัดก้อนมาตรฐาน GMP มาตรฐานการผลิตและแปรรูปยางพาราสู่มาตรฐานระดับสากล สร้างรายได้อย่างยั่งยืน - ThaiPR.net 6 ก.ย. 2559

กรุงเทพฯ--6 ก.ย.--การยางแห่งประเทศไทย

เมื่อเร็วๆ นี้ การยางแห่งประเทศไทยเขตภาคใต้ตอนบน นำโดย **กยท.จ.สุราษฎร์ธานี** ร่วมกับชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนยาง จ.สุราษฎร์ธานี จัดโครงการ "เปิดตลาดยางแผ่นรมควันอัดก้อนมาตรฐาน (GMP)" โดยมี นายเชาว์ ทรงอาวุธ รองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยด้านอุตสาหกรรมยาง และการผลิตยาง เป็นประธานในครั้งนี้

นายเชาว์ ทรงอาวุธ รองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยด้านอุตสาหกรรมยาง และการผลิตยาง กล่าวว่า **กยท.** มีนโยบายในการส่งเสริม สนับสนุนสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางทั้งด้านวิชาการ การเงิน การผลิต การอุตสาหกรรม การตลาด เพื่อยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น สำหรับมาตรฐาน GMP (Good Manufacturing Practice) เป็นหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการรับรองกระบวนการผลิตและแปรรูปสินค้า โดยครอบคลุมตั้งแต่สถานที่ตั้งของสถานประกอบการ โครงสร้างอาคาร ระบบการผลิตที่ดี ความปลอดภัย และมีคุณภาพได้มาตรฐานทุกขั้นตอน ตั้งแต่การผลิตขั้นต้น จนถึงมือผู้บริโภค จึงทำให้มาตรฐานนี้ เป็นที่ยอมรับและมั่นใจต่ออุตสาหกรรมการผลิตยางทั้งในและต่างประเทศโดยชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางสุราษฎร์ธานี ได้มีการพัฒนาธุรกิจการซื้อขายยางแผ่นรมควันอย่างต่อเนื่อง และมีการต่อยอดธุรกิจเป็นการซื้อขายยางแผ่นรมควันอัดก้อนตามมาตรฐาน (GMP) ซึ่งเป็นสินค้าที่มีคุณภาพดี ได้มาตรฐานเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งการเปิดโครงการตลาดซื้อ-ขาย ยางแผ่นรมควันอัดก้อนมาตรฐาน (GMP) จังหวัดสุราษฎร์ธานีจะเป็นศูนย์กลาง ของจังหวัดในการซื้อ-ขายยางแผ่นรมควันอัดก้อนมาตรฐาน (GMP) และที่สำคัญ จะเป็นที่พักของเกษตรกรชาวสวนยางในการขายยางในอนาคตต่อไป

นอกจากการยกระดับสถาบันเกษตรกรให้ได้มาตรฐานระดับสากลแล้ว ยังมีการร่วมมือกันระหว่างสถาบันเกษตรกรและสหกรณ์กองทุนสวนยางฯ ซึ่งจะช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันเกษตรกรในการดำเนินธุรกิจต่อไปด้วย โดยการลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง ชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางสุราษฎร์ธานี จำกัด ชุมนุมสหกรณ์จังหวัดตรัง และตัวแทนผู้ซื้อยาง เพื่อร่วมมือในการดำเนินธุรกิจซื้อ - ขาย ยางแผ่นรมควันอัดก้อนตามมาตรฐาน (GMP) การเชื่อมโยงเครือข่ายด้านธุรกิจ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านนวัตกรรมและการแปรรูปยางในอนาคต

นายสุรัตน์ เทือกสุบรรณ ในฐานะประธานชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางสุราษฎร์ธานี จำกัด กล่าวว่า ชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางสุราษฎร์ธานี จำกัด ได้จดทะเบียน เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2547 ดำเนินภารกิจการรับซื้อยางแผ่นรมควัน จากสมาชิกสหกรณ์ฯ ไปจำหน่ายให้บริษัทผู้ส่งยางออกต่างประเทศ ต่อมาในปี 2558 ได้รับเงินสนับสนุนจากยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ให้มาดำเนินการผลิตยางแผ่นรมควันอัดก้อนตามมาตรฐาน (GMP) โดยได้รับการสนับสนุนทางด้านวิชาการจาก สถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทยโดยสถาบันวิจัยยาง ได้เริ่มโครงการให้การรับรองคุณภาพการผลิตยางแผ่นรมควันอัดก้อนตามมาตรฐานระบบการจัดการคุณภาพที่ดี ซึ่งเป็นระบบประกันคุณภาพในการผลิตสินค้าที่สร้างความเชื่อมั่นและยอมรับจากผู้ซื้อและผู้ใช้อย่างพาราทั่วโลก และได้รับการรับรองมาตรฐาน (GMP) ในเดือน มิถุนายน ที่ผ่าน ซึ่งชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางสุราษฎร์ธานี จำกัด มีกำลังผลิตยางแผ่นรมควันอัดก้อนมาตรฐาน GMP เดือนละ 1,500 - 2,000 ตัน การจัดโครงการในครั้งนี้เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางในการจำหน่ายยางแผ่นรมควันอัดก้อนมาตรฐาน (GMP) ให้กว้างขวางขึ้นทั้งในประเทศ และต่างประเทศ เพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ เกษตรกรชาวสวนยางสามารถขายยางได้ในราคาที่สูงขึ้น และผลักดันให้จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นศูนย์กลางรวบรวมและจำหน่ายยางแผ่นรมควันอัดก้อนตามมาตรฐาน (GMP) ในพื้นที่เขตภาคใต้ตอนบน ขยายตลาดรับซื้อให้กว้างขึ้น และราคาดีขึ้นด้วย คาดว่าในอนาคตชุมนุมสหกรณ์ฯ จะสามารถขายยางแผ่นรมควันอัดก้อนไปยังต่างประเทศได้



เจ้าหญิงพีตซิลละห์ กุบาบูล โบล
เกียท์ พระธิดาในสุลต่าน ฮัสซานัล
โบลเกียท์ แห่งบรูไน และ กุลนพลอย
ไพลิน เจนเซ่น พระธิดาในทูล
กระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา
สิริวัฒนาพรรณวดี ร่วมพิธีเปิดตัวน้ำ
แร่อัลคาไลน์ธรรมชาติ HeY! The First
100% Organic Spring Alkaline Water
in Thailand โรงแรมคอนราต 8 ก.ย.

เวลา 14.00 น. ...●

เข้าทางนักชิม
อย่าง **สุagr ปิยะ
พันธ์** สุดๆ เมื่อ
บัตรเครดิตกรุงศรี
ซิกเนเจอร์ ทำ
หนังสือ “UP
TASTE” รีวิวร้าน
อาหารญี่ปุ่นระดับ
พรีเมียมทั้งในไทย



สุagr ปิยะพันธ์

และญี่ปุ่น รวม 50 ร้าน เปิดตัว 9 ก.ย.นี้
อาคารแคปปิตอล ออลซีซั่นส์ เพลส...●



สิริยาส เทพหัสดินฯ

ดิง **กมลชัย เบญจ
รงค์กุล** มากดช้ตเตอร์ อัปเดตเทรนด์
ได้ที่ IG:Centraldepartmentstore ตลอด
ก.ย.นี้...● บริษัท พี.พี. สยามลาเท็กซ์
นำโดย **ธนายุทธ ทองจินดาวงศ์** ทุ่ม
300 ล้าน เปิดตัว RubberLand ดินแดน
ยางพารา ในรูปแบบอุทยานการเรียนรู้
รัฐยางพาราแห่งแรกในเอเชีย คนไทย
ชมฟรีถึง 30 ก.ย.นี้ พัทยากลาง ริม
ถนนสุขุมวิท...●

กรรเชียง

who2555@yahoo.com



วันที่: พุธ 7 กันยายน 2559

Section: First Section/ภูมิภาค / กทม. -
สาธารณสุข

หน้า: 11(ซ้าย)



ข่าวสั้น


■ บุคตลาดยางพาราอินเดีย

บึงกาฬ : นายชัยวัช เนียมศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัด บึงกาฬ เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ได้นำคณะหอการค้า จ.บึงกาฬ โดยนางกุสุมา หงษ์ชูตา ประธานหอการค้า เดินทางไปที่กรุงนิว เดลี สาธารณรัฐอินเดีย โดยเข้าคารวะนายธราดล ทองเรือง อัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายการพาณิชย์ ณ กรุงนิวเดลี ซึ่งจัดให้มีการเจรจาการค้ากับสมาคมผู้ค้ายางอินเดีย พร้อมกับนำเสนอ ตัวอย่างผลิตภัณฑ์จากยางพารา อาทิ ยางเครป ยางแท่ง ยางแผ่น หมอนยางพารา เป็นต้น โดยทางสมาคมพ่อค้ายางพาราจาก ประเทศอินเดียสนใจสอบถามข้อมูลการผลิตยางเครปและยางแผ่น เพื่อนำไปทำรองเท้ายาง และสายพานรถยนต์ ตลอดจน อุปกรณ์กันกระแทก ซึ่งการเจรจาในครั้งนี้มีผู้ประกอบการยางพาราของประเทศอินเดียรวม 4 รายสนใจที่จะมาดูขบวนการผลิตที่ จ.บึงกาฬ ระหว่างวันที่ 9-11 กันยายน นี้ อย่างไรก็ตามอินเดีย เป็นประเทศที่ใช้ยางเป็นอันดับ 4 ของ โลก รองจากจีน อเมริกา และญี่ปุ่น แม้อินเดียจะปลูกยางได้เองก็ตามแต่ไม่เพียงพอแก่ความต้องการของประชาชนภายในประเทศ

รายงาน

อรอุมา ศรีรัมย์

ปิดตำนานตลาดเอเฟท ก้าวสู่ทีเฟกซ์ ไม่เวิร์กจริงหรือ?

 **สินค้าที่ซื้อขายในตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า**
แห่งประเทศไทย (เอเฟท) ในช่วง 12 ปี

กาลังเป็นกระแส “ทอล์ก ออฟ เดอะ ทาวน์” สำหรับปัญหาการควบรวม 2 ตลาดล่วงหน้า ระหว่างตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย หรือ AFET (เอเฟท) กับบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ TFEX (ทีเฟกซ์) ให้เป็นหนึ่งเดียว ซึ่งหากเปรียบกับสุขภาพไทยๆ คงเข้ากับคำว่า “กันหม้อข้าวยังไม่ทันตำ” เพราะแค่ทดลองควบรวมก็มีปัญหาเกิดขึ้นมากมาย และอาจจะกลายเป็นมหากาพย์อีกเรื่องหนึ่ง ที่ยังไม่รู้ตอนจบ

พลิกปมก่อนควบรวม

ย้อนไปเมื่อปลายปี 2557 พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีนโยบายรวมศูนย์การซื้อขายสินค้าเกษตร

ล่วงหน้าของประเทศไทย ขณะนั้นมี 2 ตลาด คือ ตลาดเอเฟท ซึ่งทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการซื้อขายล่วงหน้าสินค้าเกษตร และตลาดทีเฟกซ์ ซึ่งทำหน้าที่เป็นศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในสินค้าทั่วไปตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยทั้ง 2 ตลาดมีขั้นตอนการซื้อขายที่ใกล้เคียงกัน ดังนั้นจึงเห็นสมควรให้มีการซื้อขายล่วงหน้าภายใต้กฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพียงตลาดเดียว อันจะเกิดผลดีต่อประเทศในด้านการประหยัดต่อขนาด (Economy of Scale) และเป็นการให้ความสะดวกแก่ผู้ซื้อ-ผู้ขายที่สามารถทำธุรกรรมได้ในตลาดเดียว อันจะเป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพของกลไกตลาดซื้อขายล่วงหน้าในประเทศไทยให้เกิดความสามารถแข่งขัน กับตลาดซื้อขายล่วงหน้าอื่นในภูมิภาคได้

| ประเภท | ชื่อสินค้า | วันแรก ที่เปิดซื้อขาย | วันสุดท้าย ที่เปิดซื้อขาย |
|-------------|--|--------------------------|------------------------------|
| ยางพารา | แผ่นรมควันชั้น 3 | 28 พ.ค. 47 | |
| | ยางแท่ง | 27 ก.ย. 48 | 26 ต.ค. 49 |
| | น้ำยางข้น | 27 ก.ย. 49 | 31 ส.ค. 50 |
| มันสำปะหลัง | แป้งมัน | 25 มี.ค. 48 | 29 ก.พ. 51 |
| | มันเส้น | 18 ส.ค. 49 | 21 เม.ย. 58 |
| ข้าว | ข้าวขาว 5% | 26 ส.ค. 47 | 8 ส.ค. 50 |
| | ข้าวขาว 5% ขนาดเล็ก | 8 ส.ค. 48 | 30 พ.ย. 49 |
| | ข้าวขาว 5% | 1 ส.ค. 49 | 7 มี.ย. 50 |
| | ข้าวขาว 5% แบบ Both option | 2 เม.ย. 50 | 21 เม.ย. 58 |
| | ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 แบบ Both option | 14 ก.ค. 51 | 21 เม.ย. 58 |
| | ข้าวขาว 5% FOB | 29 พ.ค. 54 | 21 เม.ย. 58 |
| | สับประรด | สับประรดกระป๋อง | 28 ก.ย. 55 |

ที่มา : ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย (เอเฟท)

จากนโยบายของผู้นำประเทศข้างต้น หน่วยงานต่าง ๆ ได้เห็นหน้าปฏิบัติตามนโยบาย โดยฝ่ายกระทรวงการคลังและตลาดหลักทรัพย์ได้ดำเนินการเปิดรับบริษัทนายหน้า (โบรกเกอร์) เดิมในตลาดเอเฟท เข้าเป็นสมาชิกทีเฟกซ์ รวมถึงแก้กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องตามนโยบาย ส่วนกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลตลาดเอเฟทมาตั้งแต่ปี 2542 รวมระยะเวลา 16 ปีเศษ ก็ไม่ขัดข้องกับการควบรวมในครั้งนี้ แต่กล่าวอ้างเพียงว่าการซื้อขายสินค้าเกษตรในตลาดทีเฟกซ์จะต้องดำรงเจตนาธรรมณ์ของการจัดตั้งเอเฟท คือเป็นศูนย์กลางการซื้อขายล่วงหน้าสินค้าเกษตรของไทย เป็นกลไกในการลดความเสี่ยง ความผันผวนของราคา

สินค้าเกษตรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคา สินค้าเกษตรต่อไป และในส่วนของผู้ประกอบการที่ดูเหมือนในตอนแรกจะเห็นคล้อยตามกับการควบรวมจะเกิดผลดีต่อภาพรวมและเป็นการยกระดับตลาดยางพาราล่วงหน้าของไทยเทียบเท่าสิงคโปร์และญี่ปุ่น แต่ปรากฏว่าทุกอย่างไม่เป็นดังฝัน

3 ทิวบังชี้ความล้มเหลว

หลังจากข่าวโบรกเกอร์รายใหญ่ในตลาดเอเฟท ให้สัมภาษณ์กับ “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า นับตั้งแต่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต. ได้มีการเปิดซื้อขายยางแผ่นรมควันชั้น 3 ในตลาดทีเฟกซ์ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นต้น

มาควบคู่กับการซื้อขายแบบคู่ขนานกับตลาดเอเฟท ที่ผ่านมาทางโบรกเกอร์ตลาดเอเฟทไม่เห็นด้วยกับนโยบายดังกล่าว เพราะมีผลทำให้ต้นทุนการบริหารจัดการสูงขึ้น การแข่งขันกับนายหน้าเดิมในตลาดที่เฟกซ์ ที่มีผู้ประกอบการจำนวน 42 รายเป็นไปได้ยากเนื่องจากขนาดของธุรกิจต่างกันมาก ที่สำคัญช่วงที่มีสัญญาคงค้างมากกว่า 2 พันสัญญาได้เสนอการย้ายสถานะถือสัญญาคงค้างจากเอเฟทเข้าไปทำการซื้อขายต่อโดยอัตโนมัติที่ที่เฟกซ์เลย แต่ ก.ล.ต.ไม่เห็นด้วยและไม่ยินยอมกับวิธีดังกล่าว จึงทำให้ขาดความต่อเนื่อง นับว่าเป็นความล้มเหลวในการควมรวม ซึ่งมี 3 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ 1. ไม่มีการซื้อขายอย่างแพร่மควันชั้น 3 ในตลาดที่เฟกซ์เลย 2. ผู้ประกอบการนักลงทุนไม่เข้ามทำการซื้อขาย และ 3. บริษัทสมาชิกเดิมในตลาดเอเฟทเหลือเพียง 2 บริษัท และมีอีก 1 บริษัทที่รอการทดสอบระบบอยู่ ผ่านมา 6 เดือนแล้วไม่แน่ใจว่าบริษัทนี้จะเข้ามาหรือไม่

“จุดเริ่มต้นของปัญหา ต้องมองที่ความแตกต่างหรือวัตถุประสงค์การก่อตั้งตลาดของเอเฟท เกิดขึ้นจากแนวความคิดเพื่อให้มีศูนย์กลางการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า เป็นกลไกในการประกันความเสี่ยงของผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้อง โดยมีได้ยึดถือเรื่องกำไรขาดทุนขององค์กรเป็นหลัก จะเห็นได้จากการที่สินค้าบางรายการจะไม่มีการซื้อขาย เนื่องจากมีการแทรกแซงราคาในตลาดจริงของภาครัฐ แต่เอเฟทก็ยังคงต้องจัดให้มีสินค้าเหล่านั้นอยู่บนกระดานซื้อขาย อย่างน้อยก็เป็นกลไกให้เกษตรกรมีราคาอ้างอิงลดการถูกเอารัดเอาเปรียบจากพ่อค้าคนกลาง เห็นได้จากที่ผ่านมารัฐบาลต้องใช้งบประมาณปีละ 150-200 ล้านบาทมาโดยตลอด ผ่านกระทรวงพาณิชย์ในการกำกับดูแลของเอเฟท”

ขณะที่ที่เฟกซ์ ซึ่งเป็นบริษัทลูกของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จะมีความแตกต่างด้วยความที่เป็นบริษัทจำกัด จึงต้องคำนึงถึงเรื่องกำไรขาดทุนในการดำเนินงานเป็นสำคัญ

การพิจารณาเลือกสินค้าเข้ามาทำการซื้อขายจึงยึดโยงอยู่กับสินค้ากระแสที่ได้รับ ความสนใจจากนักลงทุนเป็นหลัก อาทิ ทองคำหรือน้ำมันดิบ เป็นต้น จะเห็นว่าสินค้าเหล่านี้มีความผันผวนราคาค่อนข้างสูง รวมถึงมีราคาอ้างอิงในตลาดโลกอยู่แล้ว ทำให้นักลงทุนสามารถเข้ามาเก็งกำไรจากความผันผวนของราคาที่เกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอ ดังนั้นทั้ง 2 ตลาดจึงมีแนวคิดที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง และมองอนาคตหากในตลาดที่เฟกซ์ไม่มีการซื้อขายอย่างแพร่มควันชั้น 3 ในที่สุดจะถูกถอดออกจากกระดานซื้อขายในอนาคตในเร็ววัน นี้อย่างแน่นอนเป็นไปตามกฎกติกาของ ก.ล.ต.

เตรียมหาหรือว่าที่ปลัดพาณิชย์ใหม่

สำหรับผลกระทบประเทศไทยในฐานะเบอร์ 1 ผู้ส่งออกของโลก แต่กลับไม่มีราคาอ้างอิงที่น่าเชื่อถือ ทำให้ต้องใช้ราคาอ้างอิงจากต่างประเทศ ซึ่งเป็นผู้ซื้อขายพารา เช่น ตลาดโตคอม ประเทศญี่ปุ่น ตลาดเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน หรือ ตลาดไซคอม ประเทศสิงคโปร์ ทำให้ประเทศไทยเสียเปรียบในด้านการค้ากับประเทศอื่น ดังนั้นในวันที่ 9 กันยายนที่จะถึงนี้ ทางสมาชิกสมาคมนายหน้าซื้อขายล่วงหน้าตลาดเอเฟทจะเดินทางไปแสดงความยินดีกับนางสาววิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ อธิบดีกรมการค้าภายใน ว่าที่ปลัดกระทรวงพาณิชย์คนใหม่ เพื่อปรึกษาถึงแนวทางช่วยเหลือผู้ประกอบการในการลดค่าใช้จ่ายต่างๆ ในระยะเปลี่ยนผ่านหรือผ่อนปรนให้ เพื่อสร้างแรงจูงใจให้นักลงทุนในตลาดเอเฟท 22 บริษัทหันกลับซื้อขายในตลาด ตลอดจนเพิ่มสินค้าใหม่ๆ เข้ามา เช่น สินค้าข้าว เป็นต้น ส่วนผลการเจรจาหลายฝ่ายไม่แน่ใจว่ากระทรวงพาณิชย์จะช่วยให้แค่ไหน เพราะตามกฎหมายตลาดเอเฟทได้มีการควมรวมและอยู่ภายใต้การบริหารของ ก.ล.ต. เรียบร้อยแล้ว ดังนั้นต้องติดตามตอนต่อไปว่าจะจบลงอย่างไร



วันที่: พุธที่ 8 - เสาร์ 10 กันยายน 2559

Section: Real Estate/-

หน้า: 39(บนขวา)

คอลัมน์: SME ทั่วไทย: เชิญเที่ยวงาน“ของดีจากชายแดนใต้”



➤ เชิญเที่ยวงาน“ของดีจากชายแดนใต้”

นายวิทยา ผิวผ่อง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เชิญชวนผู้สนใจเที่ยวชมงาน “ของดีจากชายแดน ครั้งที่ 9” ภายใต้แนวคิด “ของดีจากชายแดนใต้ สร้างรายได้ให้มั่นคง สร้างชุมชนให้ยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 3 -11 กันยายน 2559 ณ กรมชลประทาน อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยได้คัดสรรของดีจากพี่น้องเกษตรกร 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ มาจำหน่ายแก่ผู้บริโภคโดยตรงรวม 80 ร้านค้า แบ่งเป็นหมวดอาหารปรุงสุก เช่น ข้าวมันไก่เบตง ซาซึก โรตีกาปาย ไก่ย่างกอและ ข้าวย่ำ หมวดอาหารแปรรูป เช่น ปลาเกลือเค็มตากใบ ผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแปรรูป กะปิ น้ำบูดู เส้นหมี่เบตง หมวดผลไม้ เช่น ลองกองทุเรียน และหมวดเสื้อผ้า เครื่องประดับและหัตถกรรม อาทิ เครื่องแต่งกายมุสลิม ผ้าบาติก ผ้าทอ เสื้อผ้าปาเต๊ะ เป็นต้น

ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช มียางเข้าประมูล กว่าสองแสนกิโลกรัม ราคาส่วนใหญ่ ปรับตัวลดลง

6 ก.ย. 2559

ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช แจ้งการซื้อขายยางแผ่นดิบ ยางแผ่นรมควัน โดยวิธีการประมูลประจำวันที่ 6 กันยายน 2559 มีราคา ดังต่อไปนี้ ยางแผ่นดิบ ความชื้น 1-3% กิโลกรัมละ 50.82 บาท ปรับลดลง 0.50 บาท ยางแผ่นดิบ ความชื้น 3-5% กิโลกรัมละ 50.27 บาท ปรับลดลง 0.25 บาท ยางห้องถิ่น กิโลกรัมละ 49.60 บาท ปรับเพิ่มขึ้น 0.05 บาท ยางแผ่นรมควัน ชั้น 1-3 กิโลกรัมละ 52.51 บาท ปรับลดลง 0.88 บาท ยางแผ่นรมควัน ชั้น 4 กิโลกรัมละ 51.77 บาท ปรับเพิ่มขึ้น 0.21 บาท ยางแผ่นรมควัน ชั้น 5 กิโลกรัมละ 51.00 บาท ราคาคงที่ ยางฟอง กิโลกรัมละ 50.60 บาท ปรับลดลง 0.73 บาท ยางคัทดิ่ง กิโลกรัมละ 45.30 บาท ปรับเพิ่มขึ้น 0.10 บาท มีปริมาณยางเข้าตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช รวม 247,000 กิโลกรัม น้ำยางสด 46.60 บาทต่อกิโลกรัม ราคาคงที่

ราคายางได้รับปัจจัยบวกจากค่าเงินบาทและเงินเยนอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ และข้อมูลเศรษฐกิจจีนปรับตัวดีขึ้น โดยดัชนี PMI ภาคบริการของจีน ขยายตัวที่ระดับ 52.10 ในเดือนสิงหาคม เพิ่มขึ้นจากเดือนกรกฎาคมที่ระดับ 51.70 ราคายางได้รับปัจจัยกดดันจากปริมาณยางเข้าสู่ตลาดมากขึ้น อีกทั้งราคายางขาดปัจจัยชี้นำทางเศรษฐกิจที่สำคัญ เนื่องจากตลาดหุ้นนิวยอร์ก และตลาดน้ำมันปิดทำการเนื่องในวันแรงงานของสหรัฐฯ (5 ก.ย. 59)

ราคายางตลาดล่วงหน้า ตลาดสิงคโปร์ ราคาเสนอซื้ออยู่ที่ 54.63 บาทต่อกิโลกรัม ราคาเสนอขายอยู่ที่ 55.50 บาทต่อกิโลกรัม ตลาดเชียงใหม่ ราคาอยู่ที่ 54.15 บาทต่อกิโลกรัม ปรับลดลง 0.29 บาทต่อกิโลกรัม ตลาดโตเกียว ราคาอยู่ที่ 55.44 บาทต่อกิโลกรัม ปรับเพิ่มขึ้น 0.10 บาทต่อกิโลกรัม

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สุธุทธ พิทักษ์มงคลผู้เรียบเรียง : ชลิตา กลิ่นชยแหล่งที่มา : สวท.นครศรีธรรมราช

จ.เลย จัดฝึกอบรมเกษตรกร โครงการสนับสนุนสินเชื่อเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อย เพื่อประกอบอาชีพเสริม

6 ก.ย. 2559



วันนี้ (6 ก.ย.59) นายเสน่ห์ นนทะโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเกษตรกร โครงการสนับสนุนสินเชื่อเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อย เพื่อประกอบอาชีพเสริม ระยะที่ 3 ปี 2559 ที่โรงแรมไบบิวญแกรนด์ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย สืบเนื่องจากสถานการณ์ผลผลิตยางพาราราคาตกต่ำ รัฐบาลจึงได้กำหนดมาตรการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรชาวสวนยางพารา ตามแนวทางพัฒนายางพาราทั้งระบบ ทั้งมาตรการเร่งด่วนและมาตรการต่อเนื่อง ซึ่งมาตรการดังกล่าวรัฐบาลเน้นการช่วยเหลือสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง เพื่อรวบรวมยางและแปรรูปยางพาราจำหน่าย ในขณะที่เกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยจำนวนมากมีรายได้ลดลง ไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพ

ทั้งนี้ จึงจำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือให้มีรายได้เพิ่มขึ้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาแล้วว่ามีจำเป็นต้องมีการเสริมมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อย กรณีมีทุนไม่เพียงพอ มีข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาทางพาราทั้งระบบจากผู้แทนภาคเกษตรกร และผู้ที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนเงินทุนในการประกอบอาชีพเสริมด้านเกษตรกร ตามศักยภาพของตนเองให้มีรายได้เพิ่มเพียงพอต่อการดำรงชีพ ตามโครงการสนับสนุนสินเชื่อเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยเพื่อประกอบอาชีพเสริม ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2557 เห็นชอบให้ดำเนินโครงการสนับสนุนสินเชื่อเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยเพื่อประกอบอาชีพเสริม เพื่อสนับสนุนสินเชื่อให้เกษตรกรชาวสวนยางรายย่อย นำไปลงทุนประกอบอาชีพเสริมด้านเกษตรหรือเกี่ยวเนื่องกับการเกษตรเพื่อเพิ่มรายได้ ครัวเรือนละไม่เกิน 100,000 บาท

จังหวัดเลย มีเกษตรกรที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ผ่านการอนุมัติแผนการผลิตหรือแผนธุรกิจ และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ได้อนุมัติวงเงินสินเชื่อให้เกษตรกรแล้วทั้ง 3 ช่วงระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 จำนวน 2,158 ราย , ระยะที่ 2 จำนวน 1,334 ราย และระยะที่ 3 จำนวน 648 ราย รวมเกษตรกรที่อนุมัติสินเชื่อทั้งสิ้น 4,140 ราย วงเงิน 364.97 ล้านบาท และในระยะที่ 3 ได้กำหนดจัดฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ระหว่างวันที่ 6 – 7 กันยายน 2559 จำนวน 648 ราย โดยกำหนดฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ วันที่ 6 กันยายน 2559 เป็นกิจกรรมเสริมรายได้สาขาอาชีพด้านประมง ปศุสัตว์ และพืชไร่ จำนวน 446 ราย และในวันที่ 7 กันยายน 2559 เป็นกิจกรรมเสริมรายได้สาขาอาชีพด้านไม้ผล และพืชอื่น ๆ จำนวน 202 ราย

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : พัทธิดา ประสาวะนังผู้เรียบเรียง : พิสิษฐ์ ศิริโชติอมรกุล
แหล่งที่มา : สวท.เลย